

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hóa đơn điện tử



Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã giúp hộ kinh doanh Nguyễn Công Đình (khu 2, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải) tiết kiệm được chi phí vận chuyển, lưu trữ, in ấn so với hóa đơn giấy.

Thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Thái Bình để ra mục tiêu đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 20/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng HĐĐT.

Là một trong hai đơn vị đã hoàn thành 100% việc chuyển đổi HĐĐT với tổng số 1.036 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đã đăng ký thành công, Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương có nhiều giải pháp riêng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ông Đào Trọng Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương cho biết: Xác

định đây là nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2022 nên Chi cục đã dồn mọi nguồn lực triển khai HĐĐT, đặc biệt khi tỷ lệ người nộp thuế đăng ký sử dụng HĐĐT chưa đạt mục tiêu đề ra, Chi cục thành lập 4 đoàn công tác đồn đốc các xã, thị trấn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quý tin dụng nhân dân thực hiện chuyển đổi HĐĐT theo đúng thời gian quy định.

Còn tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư, đến ngày 10/6 toàn Chi cục mới có 1.806 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký thành công HĐĐT, đạt 88,97%. Ông Nguyễn Văn Duẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư cho biết: Trước tình hình đó, Chi cục tiếp tục tham mưu UBND thành phố Thái

Bình và huyện Vũ Thư ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, đặc biệt là các đơn vị hành chính sự nghiệp phối hợp cùng cơ quan thuế thực hiện chuyển đổi HĐĐT.

Ông Hà Nhật Quang, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo triển khai HĐĐT, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và trung tâm điều hành HĐĐT được đặt tại Cục Thuế tỉnh; đồng thời, xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai HĐĐT trong toàn ngành. Trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT), cùng với tổ chức hội nghị tập huấn cho NNT, Cục Thuế tỉnh còn ban hành các công văn hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh áp dụng HĐĐT; gửi

thông báo đến từng NNT về thời gian chuyển đổi, hình thức áp dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; đồng thời, chủ động xây dựng nhiều nội dung đa dạng để tuyên truyền về HĐĐT như tờ rơi tuyên truyền, cắm nang về HĐĐT, phụ lục các nội dung cần biết...

Mặc dù cơ quan thuế các cấp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của NNT về lợi ích, lộ trình chuyển đổi HĐĐT, quá trình thực hiện cũng thường xuyên đón đóc nhưng do một số tổ chức, cá nhân không hợp tác, cố tình chây ì, chậm trễ thực hiện HĐĐT, chính vì thế đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của toàn ngành. Đến hết ngày 10/6, toàn tỉnh có 6.089 NNT đăng ký sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đạt tỷ lệ 93,76%.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện HĐĐT theo kế hoạch đã đề ra, trong những ngày tới Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong ngành quyết liệt hơn nữa trong tổ chức triển khai và coi đây là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại công chức, xét thi đua khen thưởng của cá nhân, đơn vị; làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT bố trí đủ nhân lực, đáp ứng được việc triển khai dịch vụ cho khách hàng; thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại cơ quan thuế; ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc thống kê chi tiết danh sách NNT chưa sử dụng HĐĐT thuộc phạm vi quản lý, trên cơ sở đó giao kế hoạch cho công chức phụ trách đồn đốc và yêu cầu từng NNT thực hiện theo ngày, đồng thời đề xuất hướng xử lý đối với từng trường hợp NNT chưa thực hiện chuyển đổi HĐĐT.

MINH HƯƠNG

Giống lúa đánh bay bạc lá, giữ nguyên chất lượng gạo ngon

Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed luôn là đơn vị đi đầu về nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm sản xuất, chế biến hạt giống chất lượng cao, điển hình là các giống lúa BC15 kháng đạo ôn, TBR225, Bắc thơm 7 kháng bạc lá... góp phần mang lại những mùa vụ bội thu cho nông dân.

Đến thời điểm này, cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Tiên Hải, xã Nam Thăng đang tích cực chỉ đạo nông dân chủ động máy móc chuẩn bị thu hoạch lúa xuân theo kế hoạch đề ra. Ông Trần Duy Mạnh, xã Nam Thăng cho biết: Vụ xuân năm nay, nông dân địa phương tuân thủ kỹ thuật chăm sóc nên lúa trở trong điều kiện thời tiết tốt, năng suất đạt khoảng 2 tạ/sào. Nhiều năm qua, gia đình tôi đều cấy giống lúa Bắc thơm 7, đặc biệt vụ xuân năm nay đã đưa giống Bắc thơm 7 kháng bạc lá vào canh tác. Tôi thấy giống lúa này có ưu điểm phù hợp với chân đất tại địa phương cho năng suất tốt, Bắc thơm 7 nhiễm sâu bệnh rất nhẹ. Trong các thời điểm phòng, trừ sâu bệnh dù chỉ phun thuốc 1 lần nhưng lúa sạch bệnh, bệnh bạc lá gần như không nhiễm. Từ những ưu điểm của giống lúa kháng bạc lá rất cao, vì thế vụ mùa năm nay gia đình tôi tiếp tục gieo cấy 9 sào Bắc thơm 7 kháng bạc lá.

Gần bó với giống lúa Bắc thơm 7 từ nhiều năm nay ông Hà Văn Túy, xã Đông Quý chưa khi nào có ý định thay thế, chuyển sang



Nông dân Tiên Hải tập trung thu hoạch lúa xuân.

gieo cấy giống lúa khác. Về hiệu quả của giống lúa Bắc thơm 7 kháng bạc lá trong vụ xuân năm nay, ông Túy chia sẻ: Tỷ lệ nảy mầm hạt giống Bắc thơm 7 kháng bạc lá vụ xuân rất đồng đều, mạ lên khỏe, đều, khi lúa trưởng thành hoàn toàn không bị bạc lá, cây đồng đều, bông to, hạt mẩy và sáng hơn. Kỹ thuật chăm sóc cũng gần giống như lúa Bắc thơm 7 thường nhưng hiệu quả kháng bệnh bạc lá tốt hơn rất nhiều và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tập quán canh tác của địa phương.

Những năm qua, biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến sản xuất lúa của Việt Nam. Trong điều kiện mưa bão, diện tích thất thường của thời tiết, bệnh bạc lá lúa lại càng dễ lây

lan. Bệnh bạc lá xuất hiện gây hại chủ yếu trên các giống lúa có bản lá to mềm ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, đứng cái, làm đòng. Nếu không phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp làm giảm năng suất lúa. Để giải quyết vấn đề bạc lá ở cây lúa, giải pháp quan trọng nhất là có được giống lúa chống chịu bệnh và áp dụng các biện pháp canh tác, kỹ thuật tốt. Với mục tiêu luôn đồng hành cùng nông dân, Thái Bình Seed đã tiếp thu khoa học kỹ thuật từ Viện Cây lương thực và cây thực phẩm chuyên giao giống lúa Bắc thơm 7 có gen kháng bạc lá để nhân rộng sản xuất. Hiệu quả của giống lúa Bắc thơm 7 kháng bạc lá đã được khẳng định trong nhiều vụ,

được nông dân đánh giá và ghi nhận. Thời gian sinh trưởng của giống Bắc thơm 7 kháng bạc lá vụ xuân từ 125 - 135 ngày, vụ mùa từ 100 - 110 ngày. Về khả năng chống chịu các loại sâu bệnh trong điều kiện ở các vụ trước ở mức nhẹ, không bị bệnh bạc lá. Đặc biệt, các thửa ruộng cấy giống Bắc thơm 7 kháng bạc lá đến khi thu hoạch là lúa vẫn còn xanh, màu vàng ươm, hạt mẩy. Từ vụ mùa năm 2020, Thái Bình Seed là đơn vị độc quyền cung cấp giống lúa Bắc thơm 7 có gen kháng bạc lá không chỉ chống chịu bệnh tốt mà còn giữ nguyên chất lượng gạo ngon, cơm mềm, thơm như giống Bắc thơm 7 truyền thống.

MANH THẮNG

Trẻ em nông thôn "khát" sân chơi dịp hè

Nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được thỏa sức vui chơi sau 9 tháng học tập. Trong khi trẻ em ở thành thị dễ dàng được tiếp cận, tham gia các hoạt động giải trí, văn nghệ, thể thao tại công viên, khu vui chơi, nhà văn hóa thiếu nhi... thì ở khu vực nông thôn huyện Vũ Thư, việc tìm kiếm một sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ vẫn còn nhiều khó khăn.



Trẻ em thôn Gián Nghị, xã Song An (Vũ Thư) hào hứng với các thiết bị tập thể dục, đồ chơi ngoài trời lắp đặt tại sân thể thao thôn.

cho bố mẹ, vì vợ chồng tôi đều là công nhân, phải đi con nhờ ông bà nội, ngoại trông coi giúp. Trong khi đó, ông bà đã cao tuổi; ở khu vực nông thôn, chỗ chơi an toàn ít nhưng ao, hồ, sông nhiều, chỉ cần người lớn lơ đãng là dễ dàng xảy ra tai nạn đuối nước và thương tích ở trẻ.

Thực tế hiện nay, mặc dù địa bàn nông thôn có ưu thế về diện tích, không gian nhưng lại khan hiếm chỗ chơi an toàn cho trẻ em. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% các xã đều quy hoạch, xây dựng sân thể thao thôn, xã nhưng số sân thể thao có cơ sở vật chất khang trang, có lắp đặt các thiết bị vui chơi dành cho trẻ em rất ít. Mặt khác, các địa phương hầu như không có, hoặc có rất ít dịch vụ giải trí, vui chơi, các lớp học năng khiếu như học vẽ, học đàn, học múa hát cho trẻ em. Thiếu sân chơi an toàn, lành mạnh không chỉ hạn chế trẻ phát triển thể chất, tinh thần, học hỏi kỹ năng cần thiết mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước, thương tích ở trẻ trong mùa hè. Chính điều này dẫn đến xu hướng của nhiều phụ huynh là "nhốt" con ở nhà xem tivi, điện thoại thay vì cho trẻ vui chơi tại cộng đồng. Nhiều cháu, nhất là bé trai bắt đầu ham mê trò chơi điện tử sau thời gian nghỉ hè.

Thiếu sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ

Gia đình chị Phan Thanh Tuyền, thôn An Điện, xã Đông Thanh có con trai 12 tuổi và con gái 10 tuổi. Chị Tuyền cho biết, nghỉ hè, hoạt động chính của 2 bé là ở nhà, xem ti vi, điện thoại, chơi game, đến khi chiều tối, thời tiết mát, các bé mới có thể ra bờ để gần nhà chạy nhảy, chơi đùa. Mặc dù bản thân không muốn nhưng chị Tuyền bắt buộc phải cho con xem điện

thoại, bởi nếu không cho con xem ti vi, điện thoại thì không biết các bé chơi ở đâu, chơi gì trong nhiều ngày hè. Trong bán kính hơn 10km từ nhà chị không có khu vui chơi giải trí, sân chơi dành riêng cho trẻ em. Hậu quả của việc xem nhiều ti vi, điện thoại, chơi game là con trai lớn của chị đã bị cận cả 2 mắt sau kỳ nghỉ hè năm ngoái.

Thay vì được chơi đùa như bạn bè, những ngày hè này, bé Vũ Cao Anh Đại, 8 tuổi, con anh Vũ Văn

Phúc, thôn Phú Chủ, xã Việt Hùng phải nằm giường bệnh, điều trị vết thương. Anh Phúc chia sẻ: Nghỉ hè, ngoài xem ti vi, bé Anh Đại có sở thích đạp xe đạp. Không có công viên để đạp xe an toàn, bé thường giấu ông bà, lên đạp xe ra đường thôn, đường xóm. Trong một tình huống bất ngờ, bị 1 chiếc xe máy tông ngang khiến bé bị thương nặng, phải khâu nhiều mũi ở chân, tay. Nghỉ hè là quãng thời gian vui chơi của con nhưng lại là áp lực

Ngoài nguồn ngân sách, huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường xã hội hóa, tạo nguồn lực để đầu tư xây dựng, lắp đặt trang thiết bị sân chơi theo hướng hiện đại cho trẻ em nông thôn. Đồng thời, dịp hè năm nay huyện chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường phối hợp tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em.

Đổng chí Phạm Công Diệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư

Chúng tôi tạo thêm sân chơi cho trẻ em

Mùa hè năm 2022, với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sân thể thao thôn Gián Nghị, xã Song An được lắp đặt thêm một số thiết bị tập thể dục ngoài trời. Từ khi các thiết bị này được lắp đặt đã nhanh chóng thu hút đông đảo trẻ em của thôn đến sân. "Trừ lúc nắng quá, còn lại cả ngày cháu và các bạn nhỏ trong thôn ở sân thể thao để tập thể dục, chơi đá bóng, đá cầu. Các thiết bị tập thể dục mới lạ khiến chúng cháu rất thích thú và chăm chỉ tập luyện hơn" - em Nguyễn Văn Thắng, 14 tuổi, thôn Gián Nghị chia sẻ.



Lớp học võ thuật cho trẻ em xã Tân Lập (Vũ Thư) được tổ chức trong dịp hè 2022.

Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích

Kỳ nghỉ hè luôn là điều mong chờ của con trẻ và là sự trăn trở của cha mẹ về việc làm thế nào để thời gian hè của con trôi qua thật sự bổ ích và lý thú.

- Đọc truyện sách**
- Trồng cây**
- Khám phá một miền đất mới như về quê, ra ngoài ở cầu cá, thả diều, đi du lịch**
- Học những kỹ năng chăm sóc bản thân (buộc dây giày; là, giặt, phơi quần áo; rửa bát đĩa...)**
- Học bơi**
- Nấu một bữa ăn đơn giản (trẻ từ 5 tuổi có thể vào bếp cùng mẹ)**
- Học các môn năng khiếu (vẽ, hát, múa, diễn kịch, chơi cờ, bóng rổ...)**
- Tự ghi chép và quản lý thu chi cá nhân (>10 tuổi)**
- Tham gia trại hè để trải nghiệm cảm giác hòa nhập thật sự vào môi trường mới**

QUYNH LƯU

<https://infoagraphics.vn>